

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ด้านบริหาร ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๓/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑

การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๓/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๗๐๔ ชั้น ๗ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมี นายวิส ดิงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

๑. ร่างระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยเครื่องแบบและการแต่งเครื่องแบบของ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติเห็นชอบร่างระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยเครื่องแบบและการแต่งเครื่องแบบของกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. และมอบให้ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และสำนักงาน กสม. โดยสำนักกฎหมายและคดี แก้ไขปรับปรุงถ้อยคำ ให้ถูกต้องและเหมาะสมตามความเห็นที่ประชุม โดยไม่ต้องนำเสนอต่อที่ประชุม กสม. ด้านบริหารอีกครั้ง และ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๒. ร่างระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยเครื่องแบบและการแต่งเครื่องแบบของ ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติเห็นชอบร่างระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยเครื่องแบบและการแต่งเครื่องแบบของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. และมอบให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และ สำนักงาน กสม. โดยสำนักกฎหมายและคดี แก้ไขปรับปรุงถ้อยคำให้ถูกต้องและเหมาะสมตามความเห็นที่ประชุม โดยไม่ต้องนำเสนอต่อที่ประชุม กสม. ด้านบริหารอีกครั้ง และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๓. การดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากการประชุม 2018 Global Forum on Responsible Business Conduct ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่อง นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้รับแจ้งจากกระทรวงการต่างประเทศ เกี่ยวกับการดำเนินการสืบเนื่องจากการประชุม 2018 Global Forum on Responsible Business Conduct เมื่อระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส โดยทางฝ่าย OECD ได้เสนอโครงการความร่วมมือระหว่างไทยกับองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) โดยโครงการที่เสนอมานั้น ทางฝ่าย OECD สามารถสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนี้ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ยังได้เตรียมงบประมาณสำหรับจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้แผน RBC/Thailand ได้ภายในสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และให้ทางกระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศได้ประสานขอให้ กสม. ได้พิจารณาโครงการว่าทาง กสม. จะมีกิจกรรมใดที่จะเข้าร่วมได้ ซึ่งได้แจ้งกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ กสม. ไปแล้ว จำนวน ๓ โครงการ นอกจากนี้ ยังได้รับการติดต่อจาก Mr. Surya Deva, Member of the UN Working Group on Business and Human Rights แจ้งความประสงค์จะเข้าพบเพื่อหารือเกี่ยวกับบทบาทของ กสม. ไทย ต่อการส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าถึงการเยียวยาอย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากภาคธุรกิจ ซึ่งได้ตอบรับไปแล้วว่า มีความสะดวกในการให้พบในช่วงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวจะมีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง “บทบาทของภาคประชาสังคมต่อการจัดทำแผนปฏิบัติการชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน” ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ และได้เชิญ Mr. Surya Deva เพื่อกล่าว Keynote Speech UN Working Group on Business and Human Rights Presentation on “The role of Civil society Organization and the National Action Plan on Business and Human Rights” โดยเมื่อจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว จะนำผลที่ได้รับจากการประชุมเชิงปฏิบัติการไปจัดทำข้อเสนอแนะต่อรัฐบาล เพื่อใช้ในการจัดทำแผนปฏิบัติการชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนต่อไป

๔. นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ และนางเตือนใจ ดีเทศน์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมสมานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕/๒๕๖๑ เพื่อชี้แจงรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๐ และรายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารรัฐสภา

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่อง นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ และนางเตือนใจ ดีเทศน์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมด้วยเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กสม. เป็นผู้แทน กสม. เข้าร่วมประชุมสมานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕/๒๕๖๑ เพื่อชี้แจงรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๐ และรายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารรัฐสภา โดยระหว่างการชี้แจงรายงานดังกล่าวได้กล่าวถึงการเสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยเพิ่มมาตรา ๑๖๑/๑ ไปในประมวลกฎหมายดังกล่าว ตามข้อเสนอของสมานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่ง กสม. เห็นด้วย เนื่องจากการแก้ไขประมวลกฎหมายดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชนในการต่อสู้เพื่อป้องกันสิทธิทั้งของตนเอง ครอบครัว และสาธารณะ จากการถูกฟ้องร้องโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรหรือเพื่อกันแก้ง